



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

### Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng bức ảnh Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định cho thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhân ngày khai giảng năm học mới.

Sáng 5/9, cùng với ngành Giáo dục cả nước, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh với 434.656 học sinh và trên 26 nghìn cán bộ, giáo viên đã đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới, động viên thầy và trò các trường học trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định). Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh...

Tại Lễ khai giảng, lãnh đạo nhà trường trang trọng đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025.

Với chặng đường hơn 100 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trong những ngôi trường nổi tiếng của cả nước về bề dày thành tích học tập. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, nhà trường đoạt 84 giải/95 học sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 88,42%; trong đó có 8 giải Nhất, 29 giải Nhì, 23 giải Ba, 24 giải Khuyến khích; xếp thứ 4 toàn quốc về tỷ lệ giải, xếp thứ 5 toàn quốc về số lượng (Xem tiếp trang 4)



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường THCS Đào Sư Tích (Trực Ninh).



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (thành phố Nam Định).

### Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với tỉnh Nam Định

Tin, ảnh: VĂN TRỌNG

Sáng 5/9, Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do đồng chí Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh phục vụ tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định.

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

(Xem tiếp trang 2)



Quang cảnh buổi khảo sát.

### Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024

Vào hồi 14 giờ 30 ngày 5/9/2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 24/CP-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024. Toàn văn nội dung Công điện như sau:

Thực hiện Công điện số 87/CP-TT ngày 5/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024.

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2024, bão số 3 (tên quốc tế là YAGI) đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 16, giật cấp 17. Dự báo, sáng 6/9 bão ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; từ đêm 6/9 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh.

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2024, bão số 3 (tên quốc tế là YAGI) đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 16, giật cấp 17. Dự báo, sáng 6/9 bão ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; từ đêm 6/9 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh.

(Xem tiếp trang 3)

### Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động ứng phó bão số 3

VĂN HUỲNH

(XEM TIN TRANG 2)



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền chủ động phòng, chống bão số 3 (bão YAGI). (Ảnh MINH KHÔI)

**TIN TRONG NƯỚC**  
**HẢI PHÒNG**  
Khánh thành nhà máy hơn 60 triệu USD  
Ngày 4/9, tại Khu công nghiệp An Dương, huyện An Dương,

thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ khánh thành Giai đoạn 2 Nhà máy của Công ty TNHH Sanhua Việt Nam. Đây là một trong những minh chứng cho sự phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Hải Phòng, khẳng định Hải Phòng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. (Xem tiếp trang 3)

**Mỹ - Israel "không hài lòng" với Liên hợp quốc vì Hamas**  
Ngày 4/9, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Israel và Mỹ đã cùng lên tiếng chỉ trích Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc vì không lên án hành vi của lực lượng Hamas, Palestine một cách rõ ràng trong

**TIN THẾ GIỚI**  
các nghị quyết được thông qua. Đại sứ Israel Danny Danon cho biết, Hội đồng Bảo an đã thông qua 4 Nghị quyết và Đại hội đồng (Xem tiếp trang 2)

### TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ IX-2024

## Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra Công an tỉnh Nam Định

Thượng tá MAI TRUNG KIẾN  
Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nam Định

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA ngày 15/12/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra trong Công an nhân dân (CAND)", thời gian qua, Phòng Thanh tra Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần tích cực vào việc xây dựng lực lượng Công an Nam Định ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu.

Thanh tra Công an tỉnh tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thanh tra, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quá trình thanh tra thực hiện đúng quy trình, quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; bảo đảm xử lý nghiêm, có tính nhân văn, nhằm mục đích cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm. (Xem tiếp trang 2)



Phòng Thanh tra Công an tỉnh thường xuyên trao đổi các biện pháp nghiệp vụ nâng cao các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Ảnh HOÀNG TUẤN)

# Tăng cường quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

Vào dịp Tết Trung thu, thị trường kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em trở nên sôi động với rất nhiều mặt hàng được nhập từ nước ngoài, phong phú về mẫu mã và chủng loại. Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tăng cường công tác kiểm soát chất lượng mặt hàng đồ chơi trẻ em được kinh doanh, lưu thông trên địa bàn.

Gần đến Tết Trung thu các cửa hàng kinh doanh đồ chơi đã nhập và trưng bày thêm nhiều loại đồ chơi cho trẻ. Cùng với các sản phẩm đồ chơi đặc trưng chỉ dành cho Tết Trung thu (bao gồm cả loại sản xuất công nghiệp và của các làng nghề thủ công truyền thống) còn có các bộ xếp hình, bộ đồ nấu ăn, búp bê, siêu nhân, rô-bốt, thú nhồi bông... với đủ màu sắc, hình dạng bắt mắt. Sản phẩm với nhiều nguồn xuất xứ, chất liệu, chất lượng.

Đồ chơi là đồ vật thân thiết, gắn bó gần gũi, được xem như "người bạn" không thể thiếu đối với trẻ con. Trẻ thường xuyên tiếp xúc, sử dụng hàng ngày. Do vậy, nếu đồ chơi trẻ em không đảm bảo chất lượng (thiết kế không an toàn, sử dụng nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng...) luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về sức khỏe cho trẻ khi tiếp xúc, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, thể chất, có nguy cơ trực tiếp gây ra các sát thương bên ngoài, gián tiếp gây nhiễm một số hóa chất độc hại cho trẻ em khi sử dụng. Trên thực tế nhiều phụ huynh khi mua sắm đồ chơi cho trẻ cũng ít khi quan tâm, kiểm tra kỹ về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm. Điều này đã vô tình "tiếp tay" cho việc kinh doanh đồ chơi chưa qua kiểm soát, khiến công tác quản lý chất lượng mặt hàng này gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện kế hoạch khảo sát chất lượng và ghi nhận sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tỉnh năm 2024, trong tháng 8/2024 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành khảo sát đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn các huyện, thành phố Nam Định với mục đích lấy mẫu hàng hóa thử nghiệm chất lượng để đưa ra các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn kịp thời các loại hàng hóa kém chất lượng. Đồng thời là căn cứ để tiến hành kiểm tra khi phát hiện hàng hóa không đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thông báo cho các cơ quan chuyên môn và người tiêu dùng... Kết quả cho thấy, các cơ sở được kiểm tra thực hiện tốt việc kinh doanh hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu đảm bảo về chất lượng và ghi nhận hàng hóa theo quy định QCVN 03:2009/

BKHCN. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa là đồ chơi trẻ em chưa có đầy đủ thông tin về nhãn hàng hoá theo quy định.

Cùng với hoạt động khảo sát, Chi cục đã kết hợp tiến hành phổ biến một số quy định về chất lượng, ghi nhãn đối với đồ chơi trẻ em cho các cơ sở kinh doanh. Theo đó, đồ chơi trẻ em trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với mặt hàng sản xuất trong nước hoặc được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Đồng thời phải đáp ứng được các yêu cầu quy định theo QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em như yêu cầu an toàn về cơ lý, tính cháy, hóa học và an toàn điện đối với đồ chơi trẻ em sử dụng điện. Việc công bố đồ chơi trẻ em có chất lượng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thể hiện bằng dấu hợp quy (tem CR) do nhà sản xuất, nhập khẩu gắn trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa; trên nhãn hoặc trên bao bì hàng hóa đó ở vị trí dễ quan sát, không thể tẩy xóa. Việc ghi nhãn đối với đồ chơi trẻ em phải rõ ràng, dễ đọc, khó tẩy xóa và phải theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng khuyến nghị, hướng dẫn người dân lựa

chọn sản phẩm đồ chơi có nhãn ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin về hàng hóa theo quy định như trên. Đối với đồ chơi nhập khẩu, phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt và ghi đầy đủ các thông tin về hàng hóa. Cần kiểm tra các thông tin ghi nhận sản phẩm đồ chơi trẻ em trước khi mua, để lựa chọn sản phẩm thích hợp với độ tuổi và nhu cầu. Chỉ mua và sử dụng đồ chơi trẻ em đã được chứng nhận hợp quy thể hiện trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên nhãn, bao bì của sản phẩm bằng dấu hợp quy CR theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN.

Hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng đối với đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng cũng như các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em. Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em tại các cơ sở kinh doanh nhằm hạn chế các sản phẩm kém chất lượng đưa vào thị trường; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn, góp phần đảm bảo thị trường đồ chơi trẻ em an toàn và lành mạnh. ■



Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) khảo sát sản phẩm đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố Nam Định.

# Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra Công an tỉnh Nam Định

(Tiếp theo trang 1)

Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Phòng Thanh tra đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ban hành chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương. Trên cơ sở đó, chỉ đạo công tác thanh tra bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, các vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm thanh tra "có trọng tâm, trọng điểm"; không trùng lặp, chồng chéo với công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành được đổi mới theo hướng tích cực, đảm bảo đúng Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 năm 2022 của Quốc hội và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Quá trình thực hiện công tác thanh tra, đội ngũ cán bộ Phòng Thanh tra thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để cao tinh thần "tự soi", "tự sửa", vấn đề nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy. Theo đó, người đứng đầu các đơn vị luôn gương mẫu, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra CAND. Lấy hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra CAND là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, bí thư cấp ủy. Sau thanh tra, kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi lực lượng CAND những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không hoàn thành nhiệm vụ, công tác. Trong quá trình thanh tra có sự phối hợp, thống nhất giữa Phòng Thanh tra với Phòng Tham mưu, Tổ chức cán bộ, Ủy ban Kiểm tra

Đảng ủy về công tác nắm, quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng... để tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Trong công tác tiếp công dân, Phòng Thanh tra đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất. Quá trình tiếp dân, cán bộ, chiến sĩ Thanh tra Công an tỉnh luôn có thái độ lịch sự, khiêm tốn, hòa nhã, gần gũi, lắng nghe, giữ đúng lễ tiết, tác phong trong giao tiếp với nhân dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định. Năm 2023, đơn vị đã tham mưu, phục vụ Giám đốc Công an tỉnh tham gia tiếp 66 lượt đoàn công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh; 198 lượt công dân tại địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh. Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý kịp thời 971 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đơn tố giác tội phạm. Đối với những đơn không thuộc chức năng của ngành Công an giải quyết, đơn vị đã có phiếu hướng dẫn, thông báo chuyển đơn đến các cơ quan ngoài ngành Công an để giải quyết theo thẩm quyền. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị tham mưu phục vụ Giám đốc Công an tỉnh tiếp 21 lượt đoàn công dân tại trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh và 59 lượt đoàn công dân tại địa điểm tiếp dân của Công an tỉnh. Các trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tố giác tội phạm đều được tiếp và giải quyết, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình hình phức tạp, không có vụ việc đáng người tu tập đến trụ sở tiếp công dân của chính quyền và Công an các huyện, thành phố cũng như Công an tỉnh. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền,

lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị tham mưu tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ như: Công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị Công an theo quy định; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, chiến sĩ; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản cho cán bộ, chiến sĩ... Đơn vị đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý tồn tại, hạn chế và các hiện tượng tiêu cực nếu có trong thực tiễn nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Năm 2023, Phòng Thanh tra Công an tỉnh đã chủ trì và kết thúc có chất lượng, hiệu quả 5 cuộc thanh tra, 4 cuộc kiểm tra. Các cuộc thanh tra tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định và đạt chất lượng, hiệu quả. Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, thiếu sót trên từng lĩnh vực công tác và kiến nghị với thủ trưởng Công an các đơn vị khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác triển khai thực hiện. Cùng với đó, Phòng Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí Công an tỉnh; tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an tỉnh. Chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai 4 cuộc thanh tra, 3 cuộc kiểm tra trong

và ngoài lực lượng Công an Nam Định. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã ghi nhận những ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đồng thời kiến nghị giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Sau thanh tra, kiểm tra đều có thông báo kết luận yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra và chủ động tự thanh tra, kiểm tra nội bộ để phát hiện và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Với sự vào cuộc quyết liệt, có giải pháp cụ thể, hàng năm, Phòng Thanh tra Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an tỉnh; góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thông qua công tác thanh tra đã kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình cũng như diễn biến tư tưởng, những biểu hiện của cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh để tăng cường kỷ cương, siết chặt kỷ luật góp phần đẩy lùi tiêu cực, phòng chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, công tác thanh tra còn giúp công tác nắm, giải quyết và dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh qua đó đề ra giải pháp phù hợp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn lực lượng. Thời gian tới, Phòng Thanh tra tiếp tục chủ động tham mưu đúng và trúng cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra và trực tiếp tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. ■

# Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với tỉnh Nam Định

(Tiếp theo trang 1)

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt công tác PCCC và CNCH; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH từ cấp tỉnh đến cấp xã; giao Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu chính quyền, địa phương các cấp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH. Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH; tham gia ý kiến đối với các dự thảo luật, nghị định, thông tư về lĩnh vực PCCC và CNCH; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH theo quy định và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC tại địa phương. Đặc biệt, đầu năm 2024 UBND tỉnh đã đăng ký và được Bộ Công an nhất trí về chủ trương triển khai xây dựng mô hình "Tỉnh an toàn PCCC". Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng về PCCC và CNCH với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả... Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH được phát triển sâu rộng. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.160 đội dân phòng/2.160 thôn (xóm), tổ dân phố (đạt 100%); 3.615 đội PCCC cơ sở 3.615 cơ sở thuộc diện phải thành lập (đạt 100%); 1.770 "Tổ liên gia an toàn PCCC"; 1.415 "Điểm chữa cháy công cộng" tại các khu dân cư; đồng thời duy trì các mô hình PCCC khác, như: "Tổ dân phố an toàn PCCC", "Khu dân cư an toàn PCCC"; vận động 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay...

Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác PCCC và CNCH ở tỉnh Nam Định có chuyển biến tích cực. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 28 vụ cháy, làm bị thương 2 người, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 9 tỷ đồng.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các thông tin liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của tỉnh Nam Định trong công tác PCCC và CNCH; công tác tài chính, ngân sách, chuyển đổi số phục vụ PCCC; lực lượng tham gia PCCC ở cơ sở; PCCC đối với nhà ở kết hợp kinh doanh; phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội trong PCCC và CNCH... Tỉnh Nam Định kiến nghị, đề xuất Chính phủ chỉ đạo phân công, phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu 4 cấp trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương phải chặt chẽ; làm rõ trách nhiệm của từng ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan. Từng ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể phải đề ra nhiệm vụ cụ thể để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC, có kiến nghị, đề xuất cụ thể khi quá

trình triển khai thực hiện có những bất cập. Cần chỉ theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ chỉ đạo phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC theo 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), giao trách nhiệm cho các cấp trong công tác kiểm tra, đón tiếp các cơ sở thuộc diện quản lý của cấp mình. Cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, phục tra lại kết quả kiểm tra của các cấp dưới. Bộ Công an chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác PCCC và CNCH. Tham mưu giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá việc thực hiện của các bộ, ban, ngành, địa phương về công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo công an các cấp làm tốt công tác cải cách hành chính, giám sát chặt chẽ không để xảy ra những tiêu cực trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Trang cấp bổ sung các xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe thang chữa cháy cao trên 32m, phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH hiện đại phục vụ công tác chữa cháy và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Nam Định...

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Thời gian qua, tỉnh Nam Định luôn quan tâm thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thời gian tới, tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đô thị hóa nhanh của tỉnh. Trong đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về PCCC và CNCH. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan quản lý trong công tác PCCC và CNCH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC và HCHN đảm bảo thực chất, nhất là nâng cao ý thức PCCC từ mỗi người dân; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH phát triển sâu rộng; đồng thời tổ chức tốt lực lượng thường trực, ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, cứu nạn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sớm hoàn thiện dự thảo Luật PCCC và CNCH trình Quốc hội thông qua để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước, nhân dân và an toàn tinh mạng của người dân.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nhấn mạnh, dự án Luật PCCC và CNCH là dự án luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của toàn bộ người dân, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng chí đánh giá cao công tác PCCC và CNCH của tỉnh Nam Định trong thời gian qua; ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh cho buổi làm việc với đoàn và khẳng định những ý kiến, kiến nghị của tỉnh đối với dự thảo Luật PCCC và CNCH là xác đáng và sát với thực tiễn, góp phần giúp đoàn công tác có thêm nhiều thông tin có giá trị cho việc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật PCCC và CNCH đảm bảo tính khả thi hơn. Để nghị tỉnh Nam Định tiếp tục hoàn thiện các nội dung báo cáo, góp ý bằng văn bản thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để hoàn thiện dự thảo Luật PCCC và CNCH. ■

# Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động ứng phó bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (YAGI), sáng 5/9, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống bão ở các đơn vị cơ sở, nhất là việc thông báo, kêu gọi phương tiện, tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức lực lượng nắm, kiểm đếm, thống kê người, phương tiện đang hoạt động trên biển... giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tham mưu ĐBBP và các Công đoàn của UBND tỉnh về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh đã triển khai kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân địa phương hoạt động trên các ngư trường chủ động ứng phó và tìm nơi tránh trú. Theo đó, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh đã tổ chức 4 điểm bán phân/hệ thuốc quy định, duy trì 5 dãi canh tráp 24/24 giờ, theo dõi liên lạc với tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên biển. Các đơn vị đã phối hợp thông báo, kêu gọi 1.714 tàu thuyền với 5.287 ngư dân đang

hoạt động trên biển. Đồng thời, 20 tổ công tác đã được tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, phối hợp với địa phương, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, chuẩn bị các phương án sẵn sàng chỉ đạo nhân dân ở các khu vực trọng điểm khi có chỉ đạo. Tính đến 17 giờ ngày 5/9, các đơn vị ĐBBP tỉnh đã sắp xếp neo đậu tại bến trên địa bàn tỉnh 1.569 phương tiện/4.842 ngư dân; 230 phương tiện/695 ngư dân ngoài tỉnh đang neo đậu tại các bến trong địa bàn và 692 lao động ở 622 lều, chòi ven biển biết về tình hình bão để chủ động vào nơi tránh, trú an toàn. Theo kế hoạch đến 7 giờ 30 phút ngày 6/9, ĐBBP tỉnh sẽ kêu gọi 100% tàu thuyền dân cư về bờ, gần bờ và ngư dân trên các lều chòi vào nơi tránh, trú bão an toàn. Đồng thời ĐBBP tỉnh đã chỉ đạo cho các đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra trên các khu vực trọng điểm, tuyến đê xung yếu để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. ■

(Tiếp theo trang 1)

đã thông qua 2 Nghị quyết kể từ ngày 7/10 liên quan đến tình hình Gaza, song tất cả đều không lên án rõ ràng hành động của Hamas mà chỉ đề cập việc thả tù nhân, con tin. Đại sứ Israel kêu gọi một Nghị quyết mới lên án Hamas một cách rõ ràng và coi lực lượng này là tổ chức khủng bố, yêu cầu thả con tin ngay lập tức. Côn Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas Greenfield khẳng định, Hội đồng Bảo an cần lên án hành vi tàn bạo của Hamas và gây áp lực lên lực lượng này chấp nhận thỏa thuận thả con tin. Vị quan chức Mỹ cũng lên án hành vi hành quyết 6 con tin Israel của Hamas mới đây trong bối cảnh tiến trình đàm phán ngừng bắn bế tắc. Ngân hàng Thế giới: Ấn Độ chậm hơn Việt Nam và Bangladesh trong lĩnh vực sản xuất Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 3/9 đánh giá thị phần thương mại toàn cầu của Ấn Độ không theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh

## TIN THẾ GIỚI

tế nhanh chóng của nước này và Ấn Độ đang chậm hơn các nước như Việt Nam và Bangladesh trên cả hai phương diện sản xuất xuất khẩu chi phí thấp. Trong báo cáo, tổ chức cho vay đa phương ghi nhận thương mại hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ đã giảm theo tỷ lệ phần trăm trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) suốt thập kỷ qua bất chấp sức mạnh kinh tế của quốc gia Nam Á. WB chỉ rõ thị phần của Ấn Độ trong xuất khẩu toàn cầu về hàng may mặc, da, dệt may và giày dép đã tăng từ 0,9% năm 2002 lên mức cao nhất là 4,5% vào năm 2013, nhưng sau đó giảm xuống mức 3,5% vào năm 2022. Ngược lại, thị phần của Bangladesh trong xuất khẩu toàn cầu những mặt hàng này đạt 5,1%, trong khi thị phần của Việt Nam là 5,9% trong năm 2022. ■

# Hội Nông dân Vụ Bản hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Bài và ảnh: LAM HỒNG

Hội Nông dân (HND) huyện Vụ Bản có 18 cơ sở Hội, 171 chi hội thôn (xóm, tổ dân phố) với tổng số trên 22 nghìn hội viên. Thời gian qua, HND huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Hàng năm, các cấp HND trong huyện tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu của hội viên về kiến thức khoa học kỹ thuật, nguồn vốn, việc làm, đầu tư mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Từ đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp nhằm hình thành ý thức và thói quen của nông dân trong việc dành ưu tiên cho học nghề, nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn ngành nghề, tạo việc làm phù hợp với xu thế phát triển bền vững của cộng đồng. Trong 5 năm qua, HND huyện đã phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp, Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (HND tỉnh), Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức 50 lớp đào tạo nghề cho trên 1.000 lao động nông thôn; khuyến khích các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở các xã, thị trấn tạo điều kiện truyền nghề cho hội viên, nông dân tại chỗ; phối hợp tư vấn học nghề gắn với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chi hội nghề nghiệp. Tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm đạt trên 85%.

Cùng với công tác tư vấn đào tạo nghề, hoạt động tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và khai thác các nguồn vốn giúp hội viên nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh luôn được các cấp Hội quan tâm. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 554 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 45 nghìn người tham gia. Đặc biệt, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội đã hỗ trợ hội viên xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, tạo việc làm, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

vào sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ tăng trưởng 432 triệu đồng, nâng tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện lên trên 2,6 tỷ đồng. Với nguồn Quỹ trên đã hỗ trợ 105 hội viên vay để thực hiện nhiều mô hình, dự án, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động; thành lập được 38 mô hình kinh tế tập thể với tổng số 463 thành viên tham gia. Quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành nguồn vốn quan trọng, vừa tiếp sức cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước vươn lên làm giàu, vừa tạo sự gắn kết giữa hội viên nông dân với nhau, với tổ chức Hội. Từ đó đã có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, liên kết phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung. Tiêu biểu như: Tổ hợp tác liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, mang lại thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; HTX nuôi trồng thủy sản Huy Bình tại xã Đại An cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; HTX sản xuất thương mại và dịch vụ Tân Khánh nay thuộc xã Minh Tân cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/thành viên/năm. Bên cạnh đó, HND huyện duy trì và phát triển tốt các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 113 tỷ đồng, cho 2.772 hộ vay thông qua 89 tổ tiết kiệm và vay vốn; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 437 tỷ đồng, cho 2.688 hộ vay thông qua 101 tổ vay vốn. Ngoài ra, các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đưa các sản phẩm của nông dân tham dự các chương trình dự án khởi nghiệp, hội chợ nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm và đăng ký sản phẩm OCOP hàng năm; phối hợp với Bưu điện huyện đưa các

sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Các hoạt động hỗ trợ hội viên của các cấp HND huyện Vụ Bản đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; khuyến khích hội viên tích tụ ruộng đất, thực hiện vùng quy hoạch, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tham gia xây dựng và phát triển làng nghề; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mùa vụ, nuôi trồng thủy sản và trồng màu, tập trung sản xuất các vùng chuyên canh, ứng dụng các mô hình cơ giới hóa trong khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích. Bình quân hàng năm, toàn huyện có từ 7.000-10 nghìn hộ nông dân đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào tiếp tục xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình như hộ anh Nguyễn Hữu Phong, xã Liên Minh với mô hình nuôi gà, vịt, đà điểu lấy thịt; anh Nguyễn Đức Công, xã Quang Trung với mô hình nuôi gà, vịt, lợn, cá; doanh thu của mỗi hộ từ 0,5-2 tỷ đồng/năm. Cơ sở sản xuất nông sản Việt Trung

của anh Nguyễn Hữu Trung, xã Thành Lợi doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 15-20 lao động cho thu nhập 5-8 triệu đồng/người/tháng. Hộ ông Trần Văn Rụ, xã Kim Thái với mô hình nuôi gà trắng thương phẩm theo tiêu chuẩn VIETGAP quy mô từ 35-40 nghìn con. Ông Trần Đăng Khôi, xã Minh Tân với mô hình nuôi gà sạch. Ông Mai Công Chính, xã Hợp Hưng đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, mua 10 máy áp trùng, hàng tháng đưa ra thị trường từ 12-15 vạn con giống. Ông Trần Quang Huy, xã Trung Thành với mô hình trồng trọt, dịch vụ máy nông nghiệp. Ông Phạm Đức Thuận, xã Minh Tân với mô hình nuôi cá Koi. Ông Triệu Đình Hợi, xã Hợp Hưng với mô hình nuôi thỏ giống New Zealand...

Thời gian tới, các cấp HND huyện Vụ Bản tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ hội viên, nhất là phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất và đời sống nông dân. Tiếp tục phát huy vai trò của mô hình nuôi gà, vịt, đà điểu lấy thịt; anh Nguyễn Đức Công, xã Quang Trung với mô hình nuôi gà, vịt, lợn, cá; doanh thu của mỗi hộ từ 0,5-2 tỷ đồng/năm. Cơ sở sản xuất nông sản Việt Trung



Hội viên nông dân xã Thành Lợi làm giàu từ nghề trồng hoa cúc chậu.

(Tiếp theo trang 1)

Dự án của Công ty TNHH Sanhua Việt Nam (Tập đoàn Sanhua Holdings) tại thành phố Hải Phòng được triển khai đầu tư từ tháng 8/2018 với mục tiêu ban đầu là sản xuất van điều hòa không khí, các sản phẩm và linh kiện, với quy mô nhà xưởng hơn 7.000m<sup>2</sup>.

Sau khi đi vào vận hành và sản xuất hiệu quả, nhà đầu tư đã quyết định đầu tư xây dựng chuyên hiện đại, sản xuất các sản phẩm chất lượng trên quy mô diện tích hơn 13ha với tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh là 60,8 triệu USD. Đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 1 của dự án đã đi vào hoạt động hiệu quả, giai đoạn 2 đã hoàn thành và chuẩn bị đi vào hoạt động trước thời gian dự kiến ban đầu.

Dự án của Công ty TNHH Sanhua Việt Nam tạo ra doanh thu bình quân hàng năm hơn 31 triệu USD, góp phần vào việc dịch

## TIN TRONG NƯỚC

chuyển cơ cấu kinh tế, tạo thu nhập cho người lao động và bảo đảm an sinh xã hội tại Hải Phòng.

### CẦN THƠ Mở rộng diện tích cây ăn trái để phục vụ xuất khẩu

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, với diện tích trên 25 nghìn ha, sản lượng trái cây của thành phố hàng năm duy trì trên 200 nghìn tấn. Trong đó nhiều loại trái cây chủ lực như xoài, sầu riêng, nhãn, vú sữa đã xuất khẩu đều đặn đi các thị trường quốc tế. Trái cây của Cần Thơ vào được các thị trường khó tính nhờ áp dụng quy trình canh tác bền vững, sản xuất

theo tiêu chuẩn VietGap; liên kết để tạo ra vùng chuyên canh nhằm đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Diện tích cây ăn trái của thành phố không ngừng được mở rộng, giá trị của ngành hàng tăng từng năm và đóng góp quan trọng cho ngành nông nghiệp thành phố. Ngoài ra, diện tích cây ăn trái của Cần Thơ cũng góp quan trọng trong phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thời gian qua.

Nhằm phát triển ngành hàng trái cây, Cần Thơ sẽ quy hoạch lại vùng sản xuất tập trung theo thâm canh, chuyên canh để cấp mã vùng trồng, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong xuất khẩu, gắn với truy xuất nguồn gốc để phục vụ xuất khẩu, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng diện tích vườn cây ăn trái theo định hướng quy hoạch của thành phố



Nông thôn mới xã Bạch Long ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Những năm qua, xã Bạch Long (Giao Thủy) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, tạo cảnh quan nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân không ngừng được nâng cao.

Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bạch Long tiếp tục đoàn kết, thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực giáo dục. Xã đã xây thêm các phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, trang thiết bị dạy và học... với kinh phí gần 20 tỷ đồng. Cơ

sở vật chất các trường học ngày càng khang trang, hiện đại. Trong đó, trường mầm non xã có hơn 20 phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ. Đến nay, trường đạt chuẩn mức độ II, kiểm định chất lượng cấp độ III, chuẩn "xanh - sạch - đẹp - an toàn". Trường tiểu học xã có các phòng học, phòng chức năng, công trình phục vụ khang trang, sạch đẹp, diện tích sân chơi, bãi tập đảm bảo tốt cho hoạt động dạy và học. Chất lượng giáo dục đạt từ hàng năm được giữ vững; xếp thứ 4/22 trường trong huyện. Đến nay, trường tiểu học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường chuyên xanh - sạch - đẹp - an toàn, kiểm định chất lượng mức độ 3 và thư viện tiến

# Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024

(Tiếp theo trang 1)

Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tỉnh Nam Định với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 13-14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, khả năng bão gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển và ven biển; gió mạnh và mưa lớn diện rộng trên đất liền. Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn do ảnh hưởng của bão, nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các sở, ngành, các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm Công điện số 86/CD-TTg ngày 3/9/2024, Công điện số 87/CD-TTg ngày 5/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 23/CD-UBND ngày 3/9/2024 và Văn bản số 862/UBND-VP3 ngày 5/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.  
2. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

3. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố định hoàn các cuộc họp không thật cấp bách, hủy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng đồng chí trong Thường vụ, thường trực Ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, trong đó tập trung:

- Rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển; bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển (đặc biệt là tàu thuyền ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, ven biển) và tại nơi tránh trú.

- Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở không bảo đảm an toàn; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lớn (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

- Chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình để điểu, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.  
- Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bằng mọi hình thức thông tin về diễn biến của bão đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, các công trình cao tầng, cột điện, cột thu phát sóng viễn thông, truyền hình, tháp đỡ biển hiệu quảng cáo, cắt tỉa cành cây... để bảo vệ đường điện và các công trình khu vực xung quanh tán cây; triển khai các phương án tiêu thoát nước đô thị. Khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu đến kỳ thu hoạch và phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt việc tiêu rút nước đê, nhất là vùng trũng thấp, vùng có khả năng tiêu nước kém. Hướng dẫn người dân bảo vệ các ao đầm nuôi trồng thủy sản.

- Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị là, chủ quan trong

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ; xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng cơ quan quyền trong công tác phòng, chống bão.

- Tổ chức trực ban 24/7 theo quy định, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với UBND các huyện ven biển rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm; xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ứng cứu khi có yêu cầu. Cấm các phương tiện ra khơi từ 6 giờ ngày 6/9/2024, cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 6 giờ ngày 6/9/2024 đến khi có tin bão cuối cùng; kiểm đếm, kêu gọi chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, gọi các cơ sở nuôi trồng thủy sản; Nhân dân vùng cửa sông, ven biển, chòi canh vẩy vạng vào nơi tránh trú an toàn hoàn thành xong trước 11 giờ ngày 6/9/2024.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng, chống bão, lũ theo quy định; các sở, ngành khác theo chức năng quản lý Nhà nước được giao tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống bão theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 23/CD-UBND ngày 3/9/2024 và Văn bản số 862/UBND-VP3 ngày 5/9/2024.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trực ban 24/7 theo quy định, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

7. Công ty Điện lực Nam Định kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện để có đủ nguồn điện chất lượng tốt phục vụ công tác phòng, chống bão và phục vụ sản xuất.

8. Các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi  
- Khẩn trương kiểm tra, rà soát xác định các công trình xung yếu, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố do ảnh hưởng của mưa, bão nhất là các công trình để để chủ động triển khai phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn công trình.

- Đối với các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố: Phải có giải pháp cảnh báo cho người, phương tiện tham gia giao thông được biết; bố trí nhân lực thường trực tại công trình 24/24h; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm "bốn tại chỗ".

- Thực hiện phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện khi có tình huống xảy ra.

- Chủ động tổ chức tiêu rút nước đê; rà soát, khoanh vùng cụ thể diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, ứng để có phương án tiêu ứng phù hợp với đặc điểm địa hình, tình hình mưa và năng lực công trình.

9. Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện

# Khởi sắc ở Bạch Long

Bài và ảnh: VĂN HUỖNH

tiến. Trường THCS xã có 100% phòng học có tivi kết nối internet, phòng chức năng, phòng bộ môn kiên cố với trang thiết bị đạt chuẩn, khu vui chơi, đảm bảo việc phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Về chất lượng đại trà, trường luôn đứng đầu toàn huyện, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT đạt trên 90%. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt trường chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt trường chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

Bên cạnh chăm lo cho giáo dục và đào tạo, các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, an ninh trật tự, môi trường... cũng được xã Bạch Long triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện, xã đã quy hoạch chuyển đổi những vùng sản xuất muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng màu, kinh doanh dịch vụ... Sau khi chuyển đổi thành các vùng sản xuất, xã Bạch Long có khoảng 60ha sản xuất muối. Năm 2022, địa phương được hưởng Dự án khuyến nông Trung ương "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch phục vụ xuất khẩu", Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Nam Định đã liên kết với Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ diêm nghiệp, thủy sản và môi trường Bạch Long xây dựng 1ha sản xuất muối sạch chất lượng cao. Công đánh giá, hàng năm HTX Dịch vụ diêm nghiệp, thủy sản và môi trường Bạch Long đã xuất cho Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Nam Định 15 tấn muối sạch. Đối với những diện tích muối sản xuất theo phương pháp truyền thống, sản phẩm muối thô của xã

viên được các doanh nghiệp, các cơ sở chế biến muối thu mua làm nguyên liệu để chế biến thành các sản phẩm như: Muối sạch, muối tinh, muối sấy, muối i-ốt, bột canh... Sau khi đã chế biến, các sản phẩm được lưu thông trên thị trường miền Bắc. Bên cạnh sản xuất muối, trên địa bàn xã có một mô hình của HTX nuôi trồng thủy sản với diện tích 64ha, chủ yếu nuôi tôm thẻ chân trắng và sản xuất ngao giống; các sản phẩm được hợp đồng bao tiêu sản phẩm, vùng sản xuất không gây ô nhiễm môi trường. Đây mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay xã có 7 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng thương mại điện tử. Đa dạng các hoạt động phát triển kinh tế, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 72 triệu đồng/năm.

Công tác bảo vệ môi trường được Bạch Long đặc biệt quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế. Xã duy trì nếp thực hiện tổng vệ sinh định kỳ toàn xã, toàn thôn 1-2 lần/tháng; phát động các cơ quan, công sở, trường học, các thôn trồng các loại cây bóng mát; 2 bên lề đường bờ sông, đường ra đồng trồng các loại cây hoa, cây cảnh. Các mô hình tuyến đường tự quản, đường cây xanh, đường hoa kiểu mẫu được duy trì, phát triển. Các hộ dân thường xuyên vệ sinh nhà cửa, chỉnh trang vườn cây, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo phương châm "3 sạch"; thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và xử lý rác hữu cơ tại nguồn. Rác thải vô cơ được các tổ thu gom rác

thải của xã đưa về khu xử lý rác tập trung để xử lý. 100% các tuyến đường đều có hệ thống đèn điện chiếu sáng kèm theo rãnh thoát nước. Hệ thống cầu, đường đáp ứng tốt nhu cầu giao thông đi lại cũng như vận chuyển lưu thông hàng hóa của người dân.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh, nhất là phong trào văn nghệ quần chúng. Hiện, 100% các xóm có các câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, yoga; các đội: văn nghệ dân vũ, dưỡng sinh, bơi chải, bóng đá thiếu niên. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, sự kiện trọng đại của địa phương đều tổ chức sôi nổi các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn đổi thay tích cực.

Với sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, tháng 11/2023, xã Bạch Long được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục. Đồng chí Đỗ Đình Chung, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sự khởi sắc của NTM Bạch Long là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân xã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện các tiêu chí. Đó là động lực để xã tiếp tục duy trì, phát triển các tiêu chí NTM kiểu mẫu, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh

# Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025



**Đội nghi thức Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (thành phố Nam Định) đồng diễn tại Lễ khai giảng năm học mới.**

(Tiếp theo trang 1)  
học sinh đoạt giải Nhất; có 6 học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic khu vực, quốc tế.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm trung bình các môn toàn trường đạt 8,28 xếp thứ Nhất toàn tỉnh; 100% học sinh khối 12 của trường tiếp tục học lên Đại học thuộc các trường đại học trong nước và ngoài nước.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, kết quả, thành tích của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói riêng và của ngành Giáo dục tỉnh nói chung đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, năm học mới 2024-2025, là năm học đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả các cấp từ lớp 1 đến lớp 12 và thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, thời gian tới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cũng như toàn ngành GD và ĐT tỉnh Nam Định tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, đáp ứng nhu cầu tạo ra nguồn lực chất lượng cao, thực hiện nghiêm túc động viên, chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, thân thiện, chuyên nghiệp và nhân văn. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; xây dựng được đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tâm huyết và say mê với sự nghiệp "trồng người", là tấm gương truyền cảm hứng học tập cho học sinh để các em đến trường "mỗi ngày là một niềm vui".

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp GD và ĐT của tỉnh nói chung và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói riêng. UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư Dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - một trong những dự án trọng điểm của tỉnh để thầy và trò nhà trường được dạy và học trong điều kiện tốt nhất. Cấp ủy đảng, lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên phối hợp tốt, chăm lo công tác xây dựng Đảng, quan tâm phát triển đảng trong giáo viên, học sinh; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ thầy, cô giáo của nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng, với bề dày truyền thống hơn 100 năm xây dựng và trường thành, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần quan trọng vào thành tích của ngành Giáo dục tỉnh Nam Định, đơn vị luôn đứng trong top đầu cả nước.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh trống khai trường; tặng hoa và bức ảnh Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bước vào năm học mới sẽ đạt nhiều thành tích học rõ, góp phần làm rạng danh quê hương đất học Nam Định.

Đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Đào Sư Tích, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh). Cùng dự có lãnh đạo Sở GD và ĐT, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Trực Ninh.

Những năm qua, Trường THCS Đào Sư Tích đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt trong lĩnh vực bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong 5 năm qua, trường có 597 học sinh đoạt giải cá nhân cấp tỉnh, gồm 43 giải Nhất, 218 giải Nhì, 212 giải Ba, 124 giải Khuyến khích. Nhà trường luôn xếp trong top đầu toàn tỉnh, có nhiều học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Với những thành tích đã đạt được, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua cao cấp tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý, nhiều năm liên tiếp được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Phát biểu động viên các thầy, cô giáo và học sinh nhà trường nhân dịp năm học mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường, đồng thời đề nghị, thời gian tới, nhà trường phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và ngành Giáo dục về tiếp tục đổi mới căn bản GD và ĐT, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân với sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; quan tâm chuyển đổi số trong quản lý, quản trị nhà trường, trong dạy và học; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường phát huy tính chủ động, năng lực sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đào tạo, bồi dưỡng mũi nhọn; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực, tạo ra môi trường giáo dục dân chủ, lành mạnh, hiện đại và hội nhập.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở GD và ĐT, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp GD và ĐT; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để các em học sinh được học tập, phát triển năng lực và phẩm chất đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và cả nước thời gian tới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và tặng hoa chúc mừng thành tích của nhà trường nhân dịp năm học mới 2024-2025.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (thành phố Nam Định). Cùng dự có lãnh đạo UBND thành phố Nam Định, Sở GD và ĐT, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông đạt được nhiều kết quả tích cực, trường có 137 học sinh đạt giải cấp, trong đó 9 học sinh đạt giải quốc gia, 81 học sinh đạt giải cấp tỉnh; 38 học sinh đạt giải cấp thành phố, 6 học sinh có huy chương trong các cuộc thi Toán quốc tế. Đội tuyển Hùng biện Tiếng Anh của trường xếp vị trí thứ Nhất toàn đoàn với 5 học sinh đạt giải cấp thành phố (3 Nhất, 2 Nhì); 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh với 1 giải Nhất và 2 giải Nhì. Tham gia Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet (IOE) trường có 42 học sinh đạt giải cấp tỉnh; 5 học sinh đạt giải cấp quốc gia, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng. Đặc biệt, năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông nằm trong top đầu khối tiểu học trên địa bàn thành phố về tỷ lệ đỗ vào Trường THCS Trần Đăng Ninh với 34 học sinh.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã đánh trống khai trường và trao tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Trường Tiểu học Trần Nhân Tông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường THCS Trần Huy Liệu, thị trấn Gôi (Vu Bản).

Năm học 2023-2024, Trường THCS Trần Huy Liệu đạt nhiều kết quả xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu huyện về chất lượng GD và ĐT. Trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, nhà trường có 166 học sinh dự thi đạt giải cấp huyện; trong đó có 17 giải Nhất, 35 giải Nhì, 53 giải Ba, 61 giải Khuyến khích. Nhà trường có 118 học sinh dự thi đạt giải cấp tỉnh; trong đó 6 giải nhất, 33 giải nhì, 39 giải ba và 40 giải khuyến khích, toàn đoàn xếp thứ 3/10 huyện, thành phố. Tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức tốt đạt 97,8%. 100% các thầy, cô giáo tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và được công nhận là giáo viên dạy giỏi. Có 3 cô giáo tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh và đều đạt giải cao. Cơ sở vật chất nhà trường được quan tâm đầu tư theo hướng xanh - sạch - đẹp - an toàn...

Với những thành tích đạt được trong năm học 2023-2024, nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024; trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiến, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường THCS Yên Bình (Y Yên).

Trong những năm qua, Trường THCS Yên Bình đã thực hiện tốt việc đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; là đơn vị tích cực thực hiện chuyển đổi số, khai thác và cập nhật các thông tin mới trên nhiều lĩnh vực để cung cấp cho giáo viên và học sinh. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, chất lượng giáo dục của trường luôn giữ vững và phát triển, là điểm sáng về chất lượng giáo dục của huyện Ý Yên. Năm học 2023-2024, chất lượng thi học sinh giỏi xếp thứ 2/32 trường trong huyện. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, nhà trường xếp thứ 24/226 trường trong

toàn tỉnh. Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, chuẩn xanh - sạch - đẹp và được UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại Trường Tiểu học Xuân Vinh, xã Xuân Vinh (Xuân Trường). Dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo huyện Xuân Trường; lãnh đạo ngành GD và ĐT của tỉnh, huyện.

Năm học 2023-2024, cơ sở vật chất của nhà trường tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập, sân bóng đá, thư viện trong và ngoài trời. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt luôn nằm trong top đầu của huyện. Năm học 2023-2024, trường đạt 223 giải thưởng các cấp (185 giải cấp huyện, 37 giải cấp tỉnh, 1 giải quốc gia). Các hoạt động giáo dục khác cũng được trường xuyên tổ chức như: bóng đá, cờ vua, võ thuật, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM... đặc biệt các bộ bơi lội đã góp phần phổ cập bơi cho đồng đội học sinh của trường và học sinh các xã lân cận. Năm học 2023-2024, trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và được UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã đánh trống khai trường và trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024, Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Bằng công nhận Trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn cho tập thể nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Mỹ Hà, xã Mỹ Hà.

Trường Tiểu học Mỹ Hà có 19 lớp với tổng số 744 học sinh; trong đó có 11 học sinh khuyết tật. Năm học 2023-2024, trường có tỉ lệ phổ cập học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 168/168 em (100%); đạt 100% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học (151/151 em); đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 3. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,3%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Toàn trường có 416/744 học sinh được khen thưởng cuối năm, có 30 học sinh được khen thưởng và đạt giải cao trong các cuộc thi cấp huyện, tỉnh.

Năm học 2024-2025, thầy trò nhà trường cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với chủ đề: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng GD và ĐT".

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Anh Tuấn đã đánh trống khai trường; tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Mỹ Hà.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại Trường Mầm non Trúc Hùng (Trực Ninh).

Năm học 2023-2024, Trường Mầm non Trúc Hùng đạt nhiều kết quả xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu huyện về chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đạt chuẩn; môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện; tỷ lệ trẻ được nuôi ăn bán trú đạt 100%; số trẻ đến trường tỷ lệ chuyển cần đạt 90-95%. Trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Trong công tác chuyên môn, kết quả kiểm tra chéo chuyên đề của Sở GD và ĐT, của Phòng GD và ĐT huyện, trường đạt 27/27 chỉ số, đánh giá chung đạt mức tốt.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024 của UBND tỉnh cho Trường Mầm non Trúc Hùng.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tới dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 Trường

THPT Mỹ Lộc (thành phố Nam Định).

Năm học 2023-2024, Trường THPT Mỹ Lộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các thầy, cô giáo và học sinh đã tham gia 12 cuộc thi, hội thi do Sở GD và ĐT và các cơ quan, ban, ngành tổ chức đoạt 3 Cờ giải Nhất, 1 Cờ giải Nhì, 1 Cờ giải Ba toàn đoàn và nhiều giải thưởng xuất sắc khác trong các hoạt động giáo dục. nổi bật là, trong cuộc thi học sinh giỏi văn hóa, 12 đội tuyển học sinh giỏi lớp 11 và lớp 12 đã có 33 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 19 giải Nhì, 6 giải Ba, 7 giải Khuyến khích, toàn đoàn xếp thứ 10, đoạt Cờ giải Nhì. Trong hội thi học sinh giỏi Toán và các môn Khoa học bằng Tiếng Anh có 22/35 học sinh đoạt giải. Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet, có 13 học sinh được công nhận đạt giải cấp tỉnh; có 3 học sinh dự thi cấp toàn quốc, trong đó có 1 học sinh đoạt giải Khuyến khích. Hội thi Khoa Học Đẳng cấp tỉnh lần thứ XI năm 2024, 72 học sinh giành 4 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng và 7 giải Khuyến khích, xếp thứ 5/55 đơn vị dự thi, đoạt Cờ giải Nhất toàn đoàn...

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường.

Đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư dự Lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy).

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm đã tích cực đổi mới hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với đặc điểm, tâm lý của học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Ở cấp quốc gia, trường giành được 2 giải tập thể là giải "Nhân cảnh điều bay" và giải Toán tuổi thơ; 1 giải cá nhân về "Viết chữ đúng, đẹp". Cấp tỉnh, nhà trường đạt 41 giải; trong đó có 10 giải Nhất, 13 giải Nhì, 12 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Cấp huyện, nhà trường đạt 185 giải, trong đó: 108 giải Nhất, 52 giải Nhì, 25 giải Ba. Cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường đã từng bước được tu sửa khang trang, sạch đẹp. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều thầy, cô giáo được cấp trên khen thưởng, các tổ chức trong nhà trường vững mạnh... Đây là tiền đề quan trọng, niềm cố vũ, động viên rất lớn để thầy trò nhà trường vững vàng, tự tin bước vào năm học mới 2024-2025.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Mai Văn Quyết đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024 của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tới dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học Hải Phương, thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Hải Phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào, các cuộc vận động do ngành Giáo dục phát động. Nhờ đó, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi: Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, xếp trong top đầu huyện; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đều đạt thành tích cao... Trường Tiểu học Hải Phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra; được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024.

Tại Lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Thịnh đã trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024 của UBND tỉnh cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Hải Phương và đánh trống khai giảng năm học mới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường THCS Điện Xá (Nam Trực).

Năm học 2023-2024, Trường THCS Điện Xá tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển; cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư; nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 99,98%, xếp loại học lực giỏi vẫn được giữ vững và nâng lên; các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống được quan tâm. Nhà trường có 9 học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (1 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích); 184 học sinh đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện (6 giải Nhất, 45 giải Nhì, 38 giải Ba, 95 giải Khuyến khích); tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 THPT không chuyên đúng thứ 1/20 trường toàn huyện.

Tại Lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024 của UBND tỉnh cho tập thể Trường THCS Điện Xá.

Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng Trường THPT Thiên Trường (Giao Thủy).

Phát huy truyền thống 27 năm (1997-2024) xây dựng và trường thành, năm học 2023-2024, Trường THPT Thiên Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học theo kế

hoạch đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển trong những năm học tới. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2023-2024, toàn trường có 976 học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá, đạt tỷ lệ 96,46%; 930 học sinh học lực khá, đạt tỷ lệ 92,17%; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, cả 9 môn thi tốt nghiệp có điểm bình quân vượt khối ngoài công lập. Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được nhà trường quan tâm chỉ đạo. Trong năm, học sinh nhà trường đạt 4 giải cá nhân, trong đó có 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Trường được Sở GD và ĐT công nhận đơn vị "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024". Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng tập thể, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Thiên Trường nhân dịp năm học mới.

Đồng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định).

Năm học 2023-2024, Trường THPT Trần Hưng Đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện GD và ĐT, triển khai song song Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 và 2018. Thực hiện nhiệm vụ năm học đồng thời với quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng trường lớp, thầy và trò nhà trường đã có nhiều cố gắng, không ngừng đổi mới công tác quản lý, dạy học, tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động, nỗ lực đạt nhiều thành tích xuất sắc nổi bật cả về các hoạt động phong trào và thành tích học tập văn hóa của học sinh, giáo viên. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%; 1 nhà giáo được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 1 giáo viên được cử đi nghiên cứu học tập tại Hoa Kỳ; 2 học sinh được Giải sáng tạo khoa học kỹ thuật tại Hà Quốc; các phong trào thi đua giáo dục đều được thực hiện rất tốt trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Với nỗ lực, quyết tâm đó, năm học 2023-2024, trường vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoàn trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024 của UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng tập thể, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường THPT A Nghĩa Hưng.

Năm học 2023-2024, Trường THPT A Nghĩa Hưng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhà trường đã xây dựng được môi trường sư phạm lành mạnh, dân chủ, tạo động lực để thầy và trò phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, say sáng tạo và khát vọng vươn lên. Về học lực, có 97,3% học sinh khối 12 xếp loại Khá, Giỏi; 93,7% học sinh khối 10, 11 xếp loại Khá, Tốt; 497/497 học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Học sinh toàn trường giành được 32 giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; 1 giải Nhì cá nhân và đạt cờ Khuyến khích toàn đoàn trong Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh; có 1 đề tài dự thi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và Ngày hội STEM cấp tỉnh dành cho học sinh trung học đoạt giải Ba; đoạt 7 giải Nhì, 8 giải Ba, 11 giải Khuyến khích thi giải Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh đã trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, thư viện đạt chuẩn cho nhà trường.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học Nam Thanh (Nam Trực).

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Nam Thanh tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc. Nhà trường có 166 học sinh đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện (18 giải Nhất, 23 giải Nhì, 48 giải Ba, 68 giải Khuyến khích); 57 em đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (8 giải Nhất, 13 giải Nhì, 17 giải Ba, 19 giải Khuyến khích); 57 học sinh tiêu biểu tham gia Giao lưu Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh đạt cấp quốc gia với 5 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng và 12 giải Khuyến khích; 25 giáo viên đạt giải Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh... Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang; duy trì tốt chất lượng Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, Trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, Thư viện tiên tiến.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Duy Hưng trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024 của UBND tỉnh cho tập thể Trường Tiểu học Nam Thanh.

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại các trường học trên địa bàn tỉnh được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, mang tính giáo dục truyền thống, đảm bảo đầy đủ nội dung, ý nghĩa đúng theo chỉ đạo của Bộ GD và ĐT và UBND tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hào hứng cho cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học mới với nhiều thắng lợi mới. ■